



**เรื่อง
พระเจ้า**

พระเจ้า

พระเจ้าเป็นผู้ใด?

ท่านผู้อ่านที่รัก ท่านรู้หรือยังว่า “พระเจ้าเป็นใคร?” ถ้าท่านรู้แล้วก็เป็นการดีอย่างยิ่ง แต่ถ้าถ้าหากยังไม่รู้และสงสัยไม่แน่ใจว่าพระเจ้าคือผู้ใดกันแน่ หนังสือเล่มเล็ก ๆ นี้จะช่วยอธิบายให้ท่านรู้ว่า พระเจ้าคือใคร? มีความเป็นมาอย่างไร?

พระเจ้าเป็นผู้ทรงสร้างสิ่งทั้งปวงขึ้น พระองค์เป็นเจ้าของทุกสิ่งทุกอย่างในสากลพิภพและทรงเป็นผู้ดูแลรักษาสีงเหล่านี้ไว้ พระเจ้าทรงเป็น “วิญญาณ” ซึ่งไม่มีรูปร่างเหมือนกับมนุษย์เรา พระองค์ไม่ต้องเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกับมนุษย์ พระองค์ไม่มีเบื้องต้นและเบื้องปลาย (ไม่มีอดีตและไม่มีอนาคต) พระองค์ทรงเป็นอยู่ตลอดเวลาและทรงสถิตอยู่ทั่วไป

พระเจ้าองค์นี้ทรงมีฤทธิ์เดชและเดชานุภาพยิ่งนัก พระลักษณะของพระองค์คือ ทรงบริสุทธิ์ที่สุด ดีที่สุดและยุติธรรมที่สุด ในพระองค์กรบไปด้วยความรักและความเมตตากรุณาอย่างหาขอบเขตไม่ได้ เราเรียกพระนามของพระองค์อีกอย่างหนึ่งว่า “พระเยโฮวาห์” ซึ่งแปลว่า “พระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่ (มีชีวิตอยู่) ตลอดไปเป็นนิรันดร์”

ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้แหละที่เป็นความหมายอันถูกต้องของคำว่า “พระเจ้า”

มนุษย์เป็นพระเจ้าได้ไหม?

หลายคนยังเข้าใจผิดคิดว่า มนุษย์เป็นพระเจ้างี้ได้ เทวดาเป็นพระเจ้างี้ได้ และรูปเคารพเป็นพระเจ้างี้ได้ ความจริงแล้ว มนุษย์เป็นพระเจ้าไม่ได้เพราะมนุษย์ไม่เหมือนพระเจ้า พระเจ้าทรงเป็นผู้สร้างมนุษย์และโลกนี้ มนุษย์ไม่มีฤทธิ์อำนาจที่จะสร้างสิ่งที่มีชีวิตแม้แต่สักอย่างเดียว แต่พระเจ้าเป็นผู้สร้างชีวิตและพระองค์ทรงพระชนม์อยู่ตลอดไปโดยไม่มีวันตาย ส่วนมนุษย์จะต้องมีจุดจบของตัวเองเมื่อวันตายมาถึง อีกอย่างหนึ่งที่มนุษย์ไม่สามารถที่จะเป็นพระเจ้าได้ก็คือ มนุษย์ทุกคนเป็นคนบาป แต่พระเจ้าทรงเป็นผู้บริสุทธิ์

เทวดาเป็นพระเจ้าได้ไหม?

พวกเทวดามีชื่อต่าง ๆ ซึ่งพวกเราพูดถึงอยู่ทุกวันนี้เป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างขึ้นมาจากเหมือนกัน พระองค์ได้แต่งตั้งให้เทวดาเป็นผู้รับใช้ของพระองค์เช่นเดียวกันกับมนุษย์เราทั้งหลาย

รูปเคารพที่ไม่ใช่เป็นพระเจ้า

พระเจ้าองค์ที่เรากำลังพูดถึงอยู่นี้ ไม่ใช่เป็นรูปพระที่สร้างขึ้นด้วยมือของมนุษย์ ซึ่งเป็นเงินหรือทอง หินหรือไม้ รูปพระต่างๆ เหล่านี้เป็นเพียงรูปปั้นธรรมดาเท่านั้น จึงเป็นพระเจ้าไม่ได้ เพราะรูปปั้นไม่มีชีวิตจิตใจ ไม่มีความรู้สึก แต่พระเจ้าเป็นบุคคลที่สามารถตรัสได้เห็น ได้ รู้สึกได้ และรักได้

พระเจ้ามาจากไหน?

ขอกล่าว้าในที่นี้อีกครั้งหนึ่งว่า พระเจ้าทรงมีพระชนม์ (ชีวิต) อยู่ตลอดไปเป็นนิรันดร์ สำหรับพระองค์ไม่มีต้น ไม่มีปลาย ไม่มีวันเกิดและไม่มีวันตาย พระเจ้าไม่ได้มาจากไหน เพราะพระองค์ทรงเป็นอยู่อย่างนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้ว เมื่อเดิมพระเจ้าทรงเป็นอยู่ และพระองค์จะอยู่ตลอดไปในอนาคตอีกด้วย

พระเจ้าทรงสถิตอยู่ที่ไหน?

พระเจ้าทรงสถิตอยู่ทั่วไป พระองค์ไม่เหมือนกับมนุษย์เพราะมนุษย์เราจะอยู่ในที่หลายแห่งในเวลาเดียวกันไม่ได้ แต่พระเจ้าทรงเป็นวิญญาณจึงสถิตอยู่ในที่ทุกหนทุกแห่งในเวลาเดียวกันได้ กษัตริย์ดาวิดเคยกล่าวว่า “จะหนีไปไหนให้พ้นจากพระพักตร์ของพระเจ้าได้?” ถึงแม้ว่าท่านจะไปอยู่ที่ไหน พระเจ้าก็ทรงรู้และทรงเห็น ถ้าท่านจะขึ้นไปอยู่ถึงเมืองสวรรค์ พระเจ้าก็ทรงสถิตอยู่ที่นั่น ถ้าท่านจะไปซ่อนตัวอยู่ในเมืองผี พระเจ้าก็ยังทรงสถิตอยู่ที่นั่น ถ้าท่านจะหนีไปอยู่จนถึงขอบฟ้ามหาสมุทร ที่นั่นพระหัตถ์ของพระเจ้าก็เอื้อมไปถึงตัวท่านอยู่ ถ้าท่านคิดว่า ความมืดจะปกคลุมตัวท่านไว้ ก็ให้รู้เถิดว่า ความมืดและกลางคืนจะกลายเป็นแสงสว่างส่องล้อมรอบตัวท่าน สำหรับพระเจ้านั้น กลางคืนกับกลางวันก็เป็นอย่างเดียวกัน

พระเจ้าทรงรู้จักทุกสิ่งทุกอย่าง

ไม่มีสิ่งใดในโลกนี้ที่พระเจ้าไม่รู้จัก พระองค์ทรงรู้จักและเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างดี พระองค์รู้เรื่องที่เป็นมาในอดีตและสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต นอกจากนั้น พระเจ้ายังทรงรู้จักความคิดและความต้องการในใจของมนุษย์ทุกคนอีกด้วย

พระเจ้าทรงเป็นผู้กระทำได้ทุกอย่าง

พระเจ้าทรงเป็นผู้สร้างฟ้า แผ่นดิน โลกและสรรพสิ่งทั้งปวง พระองค์สามารถกระทำตามน้ำพระทัยของพระองค์เองได้ พระองค์จะรักหรือเกลียดสิ่งใด พระองค์ก็กระทำได้ทันทีโดยที่ไม่มีใครสามารถที่จะบังคับพระองค์ได้

พระเจ้าเป็นผู้บริสุทธิ์และไม่มีวันเปลี่ยนแปลง

มนุษย์เราไม่เหมือนกับพระเจ้า บางครั้งมนุษย์มีความคิดดี แต่บางครั้งก็มีความคิดที่ชั่วร้าย แต่พระเจ้าหาได้เป็นดั่งเช่นนั้นไม่ พระองค์เป็นผู้บริสุทธิ์อยู่เสมอ พระองค์ไม่สามารถที่จะทำบาปดั่งเช่นมนุษย์ได้ แต่พระองค์หาได้เกลียดคนมนุษย์เราไม่ พระองค์ทรงรักมนุษย์ทุกคน ถ้าคนหนึ่งคนใดสารภาพความบาปต่อพระองค์ พระองค์ทรงสัตย์ซื่อ และเที่ยงธรรมก็จะทรงโปรดยกบาปและชำระให้พ้นจากการอธรรมทั้งสิ้น

ในโลกนี้มีพระเจ้ากี่องค์?

พระเจ้าองค์ที่เที่ยงแท้นั้น ไม่มีหลายองค์ มีแต่องค์เดียวเท่านั้น มีคนเป็นจำนวนมากที่พากันคิดว่า ในโลกนี้มีพระเจ้าหลายองค์ แต่ในพระคัมภีร์ได้บอกไว้อย่างชัดเจนว่า “มีพระเจ้าองค์เดียวเท่านั้น” และพระคัมภีร์ยังบอกต่อไปอีกว่า “พระบิดา พระบุตร พระวิญญาณบริสุทธิ์” ทั้งสามพระองค์เป็นพระเจ้าองค์เดียว ซึ่งเราเรียกว่า “องค์ตรีเอกานุภาพ”

พระเจ้าเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งความยุติธรรม

ทุกคนที่ยอมเชื่อไว้วางใจและประพฤติปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระองค์แล้ว เขาจะได้รับบำเหน็จรางวัลตามที่ทรงสัญญาไว้ ส่วนคนที่ไม่ยอมเชื่อฟังแต่ได้กระทำความผิดบาปจะต้องได้รับการพิพากษาลงโทษ

บางคนจะถามว่า ในเมื่อพระเจ้าเป็นความรักแล้ว ทำไมจะต้องลงโทษมนุษย์ เหตุที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่า พระเจ้าทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรมที่สุดนั่นเอง จึงทำให้พระองค์ลงโทษผู้ที่กระทำผิดทุกคน ถ้าพระเจ้าไม่ลงโทษผู้กระทำผิดแล้ว พระเจ้าเป็นพระเจ้าได้อย่างไรเหมือนกับ ผู้พิพากษาในศาล ถ้าไม่ยอมที่จะพิพากษาคนผิดกฎหมายแล้ว จะเป็นผู้พิพากษาได้อย่างไร

พระมหากษัตริย์คุณของพระเจ้า

พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่องค์นี้ทรงมีพระคุณและความเมตตากรุณาต่อมนุษยชาติ ถ้าท่านจะถามว่าทำไมเราจึงพูดเช่นนี้ ขอตอบว่า เพราะว่าพระเจ้าทรงเห็นว่ามนุษย์เราได้กระทำความผิดความบาปอย่างมากมาย และได้หนีห่างจากทางของพระองค์ เมื่อเป็นเช่นนี้พระเจ้าจำเป็นจะต้องลงโทษมนุษย์ตามการที่ได้กระทำไว้ แต่ทว่าพระองค์ยังทรงมีความเมตตากรุณาต่อมนุษย์อยู่และพระองค์ได้เตรียมทางที่จะให้มนุษย์รอดพ้นได้ โดยที่มนุษย์ไม่ต้องตกลงไปอยู่ในบึงไฟนรกอันทุกข์ทรมานนั้น อันนี้แหละเป็นพระคุณของพระเจ้า

ความรักของพระเจ้า

ต่อไปนี่ท่านจะได้ทราบทางแห่งความรอดพ้นจากบาปพระคริสตธรรมคัมภีร์ได้กล่าวไว้ว่า พระเยซูจะเสด็จมาบังเกิดเป็นมนุษย์ เพื่อตายบนไม้กางเขนแทนความบาปของมนุษย์ ดังนั้นเมื่อกำหนดเวลามาถึง พระเยซูผู้ซึ่งเป็นพระเจ้ก็ได้เสด็จมาบังเกิดเป็นมนุษย์ที่หมู่บ้านเบธเลเฮม แคว้นยูดา ในประเทศอิสราเอล ซึ่งอยู่ทางภาคตะวันออกของทวีปเอเชีย พวกคริสเตียนได้เริ่มนับศักราชตั้งแต่พระเยซูประสูติ ในปีนี้เป็นคริสตศักราช 1976 นั้นหมายความว่า พระเยซูได้เสด็จมาบังเกิดเป็นมนุษย์ได้ 1976 ปีแล้ว

เมื่อพระเยซูทรงเจริญวัยขึ้นแล้ว พระองค์ได้กระทำความดีหลายอย่างซึ่งไม่เคยมีใครกระทำมาก่อนเลย เป็นต้นว่า ทรงรักษาคนตาคอดให้เห็นได้ ทรงรักษาคนหูหนวกคนใบ้ คนง่อยและคนป่วยด้วยโรคนานาชนิดให้หายเป็นปกติ ยิ่งไปกว่านั้น พระองค์ได้ทรงกระทำให้คนที่ตายแล้วกลับฟื้นคืนชีวิตอีก (เรื่องเหล่านี้ท่านจะหาอ่านได้จากพระคริสตธรรมคัมภีร์) สิ่งเหล่านี้แสดงถึงพระคุณ ความรักและความเมตตากรุณาอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้า

พระโลหิตอันประเสริฐของพระเยซู

พระเยซูได้ยอมตายแทนความผิดบาปของเราทุกคนบนไม้กางเขน เมื่อพระชนมายุได้ 33 พรรษาพวกคนชั่วได้หาเหตุฟ้องพระองค์โดยปั้นพยานเท็จขึ้นมาใส่ร้าย และพวกเขาได้ตรึงพระองค์ไว้บนไม้กางเขน ได้รับความทุกข์ทรมานยิ่งนัก พระโลหิตของพระองค์ได้หลั่งไหล จนในที่สุดพระองค์ก็ทรงสิ้นพระชนม์

นี่แหละเราจึงกล้ากล่าวว่า พระเยซูเป็นผู้ประเสริฐเลิศ ผู้ซึ่งเต็มไปด้วยความรัก และเมตตา พระองค์ทรงสละพระชนม์ชีพของพระองค์เอง เพื่อจะช่วยเหลือมนุษย์ให้รอดพ้นจากความผิดบาป

ความตายไม่มีอำนาจเหนือพระเยซู

หลังจากที่พระเยซูได้สิ้นพระชนม์ไปสามวัน พระองค์ก็ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายอีก เพื่อจะให้มนุษย์พิสูจน์ว่า พระองค์เป็นพระเจ้าที่เที่ยงแท้แต่องค์เดียว ขณะนี้พระองค์ยังทรงพระชนม์อยู่ และจะอยู่ตลอดไปเป็นนิรันดร์โดยความตายจะไม่มีอำนาจเหนือพระองค์ได้เลย

ในปัจจุบันนี้ พระเยซูกำลังไปจัดเตรียมที่ไว้ในเมืองสวรรค์ เพื่อคอยรับทุกคนที่เชื่อและวางใจในพระองค์ เพราะฉะนั้น พวกเราทุกคนสมควรอย่างยิ่งที่จะเปิดใจออกมารับเอาพระเยซูไว้เป็นพระผู้ช่วยให้รอดเสียแต่วันนี้ เพราะไม่มีพระเจ้าอื่นใดในโลกนี้ที่จะช่วยท่านให้รอดพ้นจากความบาปและไปสวรรค์ได้ นอกจากพระเยซูคริสต์องค์เดียวเท่านั้น

ถ้าท่านสนใจอยากจะรู้เรื่องต่อไปเชิญเขียนจดหมายติดต่อกันที่.....

กองบรรณาธิการ โอ เอ็ม เอฟ
111/9 ถนนปั้น สีลม กรุงเทพฯ 5

เรายินดีจะส่งหนังสือมาให้ฟรี

เลขที่ 229/1